



คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 201 1547 โทรสาร 02 354 7296

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 0517.06/ว.3355

วันที่ 28 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/อธิการบดี/คณบดี/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/
หัวหน้ากลุ่มงานภาครัฐและภาคเอกชน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. คำชี้แจงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม
 2. ใบสมัครเข้ารับการอบรม
 3. แผ่นพับหลักสูตร

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 45 ปี และได้ออกแบบต่อยอดหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลให้มีความล้ำสมัยและครอบคลุมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโรงพยาบาลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และในปีนี้ได้เปิดการอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1.) หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 47

เป็นหลักสูตรที่เปิดอบรมให้แก่ผู้บริหารโรงพยาบาล ระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา หรือบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารโรงพยาบาล รับจำนวน 50 คน (เรียนวันจันทร์-พุธ หรือวันอื่นในกรณีพิเศษตามที่หลักสูตรกำหนด) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลาการเปิดการอบรมตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ถึง วันที่ 26 กันยายน 2561 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) *ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ* ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ชำระค่าลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2561

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

2.) **หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 3**

เป็นหลักสูตรที่เปิดอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าผู้ตรวจการ รับจำนวน 40 คน (เรียนวันพุธ-ศุกร์ หรือวันอื่นในกรณีพิเศษตามที่หลักสูตรกำหนด) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ระยะเวลาการเปิดการอบรมตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 32,000 บาท (สามหมื่นสองพัน บาทถ้วน) ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 23 เมษายน 2561 ชำระค่าลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ทางโรงเรียนฯ ขอเชิญ ท่าน ส่งบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น และขอให้ท่านนำส่งใบสมัครการอบรมมาที่ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สำหรับข้าราชการ สามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและมีสิทธิ์เบิกค่าธรรมเนียมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบทางราชการ ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารการสมัคร และแผ่นพับหลักสูตรได้ที่ www.med.mahidol.ac.th/has/th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรียนฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้ร่วมพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารของท่าน

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ)

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คำชี้แจง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม
หลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 47

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้ตระหนักถึงความตั้งใจและความสำคัญของผู้สมัครทุกท่าน
อย่างไรก็ตาม คณะผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องรักษาระเบียบเพื่อให้การสมัครสามารถดำเนินการได้ทันต่อระยะเวลาที่กำหนด

หัวข้อ	รายละเอียด
คุณสมบัติของผู้สมัคร	<ol style="list-style-type: none"> ผู้บริหารในสายวิชาชีพหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารโรงพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถอุทิศเวลาให้กับการอบรมได้เต็มเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด
วิธีการคัดเลือก	<ol style="list-style-type: none"> หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อ และเอกสารของผู้สมัครมาที่ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายระยะเวลาที่กำหนด พิจารณาจากความจำเป็นของหน่วยงาน ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ ความพร้อมของผู้สมัคร และลำดับของการส่งใบสมัคร <p>หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการได้ตลอดหลักสูตร</p>
เอกสารประกอบการสมัครเข้าอบรม	<ol style="list-style-type: none"> ใบสมัครเข้ารับการอบรม ฉบับจริง ที่มีคำรับรองจากผู้บังคับบัญชาขององค์กรโปรดส่งทางไปรษณีย์ หรือ นำส่งด้วยตนเองที่โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว จำนวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ)
วันรับสมัคร	ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก	วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง www.med.mahidol.ac.th/has/th หรือ หนังสือตอบรับผู้ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินค่าลงทะเบียน *	วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2561 Download แบบฟอร์มการชำระเงิน ได้ที่ http://med/mahidol.ac.th/has/th * ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ทุกรณี
วันเปิดการอบรม (โปรดแต่งกายสุภาพ ชุดสูทหรือสูทสถาบัน เพื่อถ่ายภาพหมู่และภาพเดี่ยวจัดทำทำเนียบรุ่น)	วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การศึกษาดูงานต่างประเทศ	เป็นวิชาเลือก จัดในช่วงเดือนกันยายน 2561 สำหรับค่าใช้จ่าย ทางโรงเรียนฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง หรือ เบิกงบประมาณสนับสนุนจากส่วนราชการ (เมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว)

หมายเหตุ

เนื่องจากคณะฯ มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่จอดรถ ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ที่ลานจอดรถคณะฯ ซอยสวนเงิน หรือ โดยสารรถสาธารณะประจำทาง และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้